



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๑๙๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำเรื่องยกเว้นการปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นัดพิเศษ/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีผู้แทน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมประชุม และมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นแผนการรับนักเรียนที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแจ้งให้โรงเรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ดังนี้

๑. ให้โรงเรียนกำหนดแผนการรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการรับนักเรียน จากจำนวน
๔๐ คนต่อห้อง ไปได้ไม่เกินจำนวน ๕๐ คนต่อห้อง โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้คณะกรรมการรับนักเรียนขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน
เป็นรายโรงเรียนตามเหตุผลและความจำเป็น

๒. ให้โรงเรียนที่มีความจำเป็นรับนักเรียนในช่วงเปลี่ยนผ่านขยายเพิ่มจำนวนนักเรียนได้
เฉพาะชั้นอนุบาล ๓ เข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ ของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนเดิม โดยให้ขยายสัดส่วนนักเรียนจากจำนวน ๔๐ คนต่อห้อง ไปได้ไม่เกิน
จำนวน ๕๐ คนต่อห้อง

๓. โรงเรียนที่มีความจำเป็นในช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีความพร้อมและสามารถขยายห้องเรียน
เฉพาะชั้นอนุบาล ๓ เข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนเดิม ให้รับนักเรียนในสัดส่วน จำนวน ๔๐ คนต่อห้อง

ทั้งนี้ โดยให้ครอบคลุมโรงเรียนทั่วไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ไชยดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเมืองมุกดาหาร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

มือถือ ๐๙๒ ๖๔๓ ๘๘๖๘ พรวิניים